
 
บันทึกรายงานการประชุทมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ประจ าปี  2562  ครั้งท่ี  2 
วันที่  13  ธันวาคม  2562  เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
ผู้มาประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย
เหตุ 

1 นายพิละ   ผ่องใสศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  1 พิละ   ผ่องใสศรี  
2 นายโนระชัย   พวงใบดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  2 โนระชัย   พวงใบดี  
3 นายคํารุ่ง   บุตรสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  3 คํารุ่ง   บุตรสุวรรณ์  
4 นายส่วน   เขียนจันทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  3 ส่วน   เขียนจันทา  
5 นายพัฒนา   แก้วฝ่าย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  4 พัฒนา   แก้วฝ่าย  
6 นางวิจิตตรา   ท้าวมะลิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  4 วิจิตตรา   ท้าวมะลิ  
7 นายสมชาย   สมิตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  6 สมชาย   สมิตร  
8 นายอนันท์   ไชยตะวงค์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  6 อนันท์   ไชยตะวงค์  
9 นายสมยงค์   บุตรสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  7 สมยงค์   บุตรสุวรรณ์  

10 นายลอน   อุดทุม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  7 ลอน   อุดทุม  
11 น.ส.สมพร   ทองเดช สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  8 สมพร   ทองเดช  
12 นายถาวร   บุตรสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9 ถาวร   บุตรสุวรรณ์  
13 นายอุทัย     ศรีสมัย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9 อุทัย     ศรีสมัย  
14 นายอัษฎาวุฒิ   ผ่องใสศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  10  อัษฎาวุฒิ   ผ่องใสศรี  
15 นายทองสอน   อุ่นแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  10 ทองสอน   อุ่นแก้ว  
16 นายคําสงกา   ศรีสมัย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  11 คําสงกา   ศรีสมัย  
17 นางเถวียน   ไชยโสดา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  11 เถวียน   ไชยโสดา  
18 นางคําพันธ์  มุงธิสาร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  12 คําพันธ์  มุงธิสาร  
19 นายศิวกร     กุลภา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  12 ศิวกร     กุลภา  
20 นายทินกร    เข็มอุทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  13 ทินกร    เข็มอุทา  
21 นายคําไป่     เข็มอุทม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  13 คําไป่     เข็มอุทม  
22 นายถวิล    ช่วยรักษา ประธานสภา  อบต. ถวิล    ชว่ยรักษา  
23 จ.ส.ต.มานพ   สมบูรณ์พร้อม เลขานุการสภา อบต. มานพ   สมบูรณ์พร้อม  
24 นายสมถวิล    อินธิราช รองประธานสภา อบต. สมถวิล    อินธิราช  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ – สุกล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1     
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
  

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายพนม  บุญชาญ นายก อบต.โพนงาม พนม  บุญชาญ  
2 นายปฎิพล  ประชุมสุข รองนายก  อบต.โพนงาม ปฎิพล  ประชุมสุข  
3 นายชานนท์  บงบุตร รองนายก  อบต.โพนงาม ชานนท์  บงบุตร  
4 นางสาวเพ็ญแข  ราชชมภู รองปลัด  อบต. เพ็ญแข  ราชชมภู  
5 นายบุญส่ง  แก่นท้าว หัวหน้าสํานักปลัด บุญส่ง  แก่นท้าว  
6 นายวินิจ  ก้อนแพง ผอ.กองช่าง วินิจ  ก้อนแพง  
7 นายประวิทย์  จันทสิทธิ์ ผอ.กองศึกษา ประวิทย์  จันทสิทธิ์  
8 นางสาวอาทิตยา  กิมเตียว ผอ.กองคลัง อาทิตยา  กิมเตียว  
9 นางศิริขวัญ  ใขคํา นักวิเคราะห์นโยบายฯ ศิริขวัญ  ใขคํา  
10 นางสาวปิยพร  แก้วฝ่าย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ปิยพร  แก้วฝ่าย  

 

เปิดการประชุม      เวลา  09.30  น. 
 

นายถวิล   ช่วยรักษา   ในเมื่อครบองค์ประชุม  ผมก็ขออนุญาตเปิดประชุมสภา  สมัยสามัญ   
ประธานสภา อบต. สมัยที่  4  ประจําปี  2562  ครั้งที่  2  วันที่  13  ธันวาคม  2562    

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม  โดยมีระเบียบ
วาระการประชุมดังต่อไปนี้   

  ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ผ่านมา 
     ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  เสนอเพ่ือทราบ 
     ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
     ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง  อื่นๆ  (ถ้ามี) 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายถวิล   ช่วยรักษา  วันนี้ไม่มีเรื่องที่จะแจ้งนะครับ ผ่านนะครับ 
 ประธานสภา อบต.   
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 

    การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2562 ครั้งที่ 1 วันที่  2  ธันวาคม  2562 

 

มติที่ประชุม   รับรอง  22 เสียง 
    ไม่รับรอง   - เสียง 
    งดออกเสียง  1 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
    3.1 การรายงานตัวพนักงานที่บรรจุใหม่ 
 

นายถวิล   ช่วยรักษา  วันนี้เราก็มีพนักงานจ้าง และพนักงานส่วนตําบลที่บรรจุใหม่ มารายงานตัว 
 ประธานสภา อบต.  ต่อสภานะครับ เชิญครับ 
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นางสุนิษา  ลาชม   สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสุนิษา ลาชม ค่ะ มาในตําแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  มาจากตําบลบ้านต้าย อําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ค่ะ 
 
 

นางสาวสุดารัตน์  อินทร  สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ นางสาวสุดารัตน์  อินทร ค่ะ มาบรรจุในตําแหน่ง  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี มาจากบ้านข่า ตําบลบ้านข่า อําเภอศรีสงคราม  
    จังหวัดนครพนม ค่ะ 
 

นายศุภชัย  พิมคีรี  สวัสดีครับ ผมนายศุภชัย  พิมคีรี มาในตําแหน่ง พนักงานทั่วไป สังกัด 
พนักงานทั่วไป   กองช่าง มาจากบ้านดงสาร ตําบลโพนงาม ครับ 
 

นายภานุเดช  นันทะวงค์  สวัสดีครับ ผมนายภานุเดช  นันทะวงค์ มาในตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน 
ผช.เจ้าพนักงานประปา  ประปา มาจากบ้านวาน้อย ตําบลวาใหญ่ อําเภออากาศอํานวย ครับ 
 

นายถวิล  ช่วยรักษา  ก่อนจะเข้าวาระที่ 4 ผมก็มีเรื่องจะแจ้งนะครับ เรื่องหนึ่ง ได้รับการประสานมา 
    ประธานสภา   จากทางกองช่างนะครับ เรื่องงบซ่อมแซมถนนลูกรัง มีหมู่บ้านไหนที่ยังไม่ส่ง 
    บ้างครับ ส่งเอกสารนะครับ ไม่ใช่ว่าจะแจ้งด้วยวาจาอย่างเดียวนะครับ ต้องส่ง 
    เอกสารด้วยนะครับ มีใครจะเสริมอีกไหมครับ ในระเบียบวาระท่ี 3 ถ้าไม่มีผม
    ขอผ่านนะครับ   
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา  
     

นายถวิล  ช่วยรักษา  แต่ก่อนจะเข้าระเบียบวาระที่ 4.1 ผมอยากสอบถามแทนราษฎรของเราผ่าน 
   ประธานสภา   ทางหัวหน้าสํานักปลัดนะครับ เรื่องการแจกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มันมีปัญหา 
    ตรงไหนบ้างครับที่ทําให้ล่าช้า ตอนนี้ก็วันที่ 13 ธันวาคม แล้วนะครับ และยังมี 
    ชาวบ้านมาโวยวายด้วยนะครับ เมื่อเช้าก่อนที่จะเข้ามาประชุม มันติดขัด
    ตรงไหนบ้างครับ ช่วยชี้แจงด้วยนะครับ จะได้ไปแจ้งให้ชาวบ้านได้เข้าใจนะ
    ครับ เชิญครับ 
 

นายบุญส่ง  แก่นท้าว  เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เรื่องนี้ 
 หัวหน้าสํานักปลัด  ก็เป็นงานรับผิดชอบของสํานักปลัดนะครับ งานสวัสดิการและสังคม วิธีและ 
    ขั้นตอนของงานก็คือ ทางสํานักปลัดได้วางฎีกาเบิกไปจ่ายแล้วนะครับ แต่ทีนี้ 
    มันจะอยู่ที่การเก็บรักษาเงินนะครับ อยากให้ทางกองคลังได้ชี้แจงอีกทีนะครับ 
    ขอบคุณครับ 
 

นางสาวอาทิตยา  กิมเตียว ขออนุญาตนะคะ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และ 
   ผู้อํานวยการกองคลัง  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนค่ะ คือทางกองคลังขอชี้แจงอย่างนี้นะคะ เงินเก็บไว้ใน
    เซฟ และคราวนี้ก็คือเมื่อเช้านี้ได้แจ้งทางน้องเขาไปนะคะ ซึ่งคลังก็ขอน้อมรับ
    ความผิดนะคะ คือว่าเมื่อเช้าได้ไปส่งคุณแม่ที่โรงพยาบาล และก็ได้แจ้งน้องไป
    แล้วว่าจะขอเข้าเหลด ซ่ึงก็จะมีทางน้องปุ๋ยนะคะ ได้โทรมาแจ้งอีกที ก็เลยได้ทิ้ง
    คุณแม่ไว้ที่โรงพยาบาลก็เลยรีบออกมานะคะ ประมาณ 09.30 น. ก็ได้เอาเงิน
    ที่เก็บไว้ในเซฟมาให้กับน้องเขาได้จ่ายเงิน  ส่วนในลักษณะของการวางฎีกาก็ได้  
    วางในวันที่ 10 พอดีนะคะ แล้วคราวนี้มันจะมีเอกสารบางส่วนที่ยังไม่ได้เซ็น 
    แล้วก็ยังมีเอกสารบางส่วนที่ยังผิดอยู่ก็มีการตีกลับ แล้วบังเอิญวางฎีกาวันที่ 9 
    แล้ววันที่ 10 ก็เป็นวันหยุด ก็เลยข้ามเป็นวันที่ 11 ได้โอนเงินเข้าบัญชีทุกคน  
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    แล้วคราวนี้ตัวนี้นะคะ มันจะเป็นเงินที่ทางกรมบัญชีกลางฝากให้เราจ่ าย ณ 
    วันที่ 1  มกราคม 2563 นะคะ กรมบัญชีกลางจะดึงเงินทั้งหมดไปจ่ายเอง 
    ฉะนั้นประชาชนที่เคยได้รับเงินสดนะคะ หากไม่แจ้งบัญชีก็คือจะต้องได้รับเงิน 
    ล่าช้า ซึ่งก็ได้แจ้งกับเจ้าตัวไปแล้วว่าให้แจ้งบัญชีด้วย จริงๆ แล้วงานตัวนี้ไม่ใช่
    งานโดยตรงของทาง อบต. เป็นงานที่เขาเอามาเก็บ ตัวส่วนของบัญชีแล้วก็ 
    จ่ายเงิน ซึ่ง ณ ปัจจุบันก็ดึงข้อมูลไปประมาณ 90 กว่าเปอร์เซ็นแล้ว ของอบต.
    โพนงามที่ต้องจ่ายเงินสดจริงๆ เพียงแค่ 58,000 บาท ซึ่งจะมีรายเก่าบาง 
    ส่วน แต่ก็ส่วนมากจะเป็นรายใหม่ที่เข้ามาลงทะเบียนแล้วก็ไม่เอาสมุดบัญชีมา
    ให้เราด้วยนะคะ เพราะถ้าแจ้งสมุดบัญชีแล้วก็จะไม่มีปัญหา เงินก็จะเข้าบัญชี
    พร้อมกันหมด ซึ่งจริงๆ แล้ว ตามระเบียบก็คือ ถ้าจ่ายโอนเข้าบัญชีต้องจ่ายเงิน
    สดพร้อมกัน ซึ่งจริงๆ แล้วการบริหารจัดการของอบต. ในส่วนของเดือนที่แล้ว
    หรือเดือนก่อนๆ ทางเราก็ได้ออกไปจ่ายเงินในพ้ืนที่นะคะ ซึ่งผู้ใหญ่บ้าน กํานัน 
    ได้ประชาสัมพันธ์ให้ แต่ไม่มีชาวบ้านเข้ามารับเงินก็เป็นปัญหาอีกส่วนหนึ่ง
    ซึ่งเราก็ลงไปแต่ละหมู่เลยนะคะ ขอนําเรียนเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

นายถวิล  ช่วยรักษา  มีท่านใดสงสัยไหมครับ 
   ประธานสภา 
 

นางเถวียน  ไชยโสดา  จากที่ดิฉันได้ไปยืนดูตรงนั้นนะคะ บางคนก็ไปทําเอทีเอ็ม ไปเปิดสมุดบัญชีมา      
    ส.อบต. หมู่ 11  ใหม่แล้ว แต่ยังไม่เอามาแจ้งทางเจ้าหน้าที่ แล้วไปกดดู ทีนี้เงินก็ไม่เข้านะคะ 
    เพราะยังไม่เอาบัญชีมาแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ 
นายถวิล  ช่วยรักษา  ต่อไปกรมเขาจะเป็นคนจ่ายเอง 
    ประธานสภา 
 

นางสาวอาทิตยา  กิมเตียว ค่ะ ก็มีหนังสือแจ้งมาเลยค่ะ ว่าทางกรมบัญชีกลางจะเป็นคนจ่ายเองนะคะ  
   ผู้อํานวยการกองคลัง  ส่วนทางนักพัฒนาชุมชน ก็จะมีการคีย์ข้อมูลเข้าระบบ ระบบนี้ก็จะมีการลิงค ์
    เข้ากรมบัญชีกลาง ซึ่งจะกระทบทาง อบต. ก็คือตัวเงินอุดหนุนก็จะหายไป เป็น
    ผลในการคํานวณฐานข้อมูล  40 เปอร์เซ็นตามมาตรา 35 ของบุคลากรด้วย
    นะคะ ก็ค่อนข้างจะหายไปเยอะเพราะเฉลี่ยแล้ว ของ อบต.โพนงามก็เกือบจะ
    หนึ่งล้านแต่ละเดือนก็แปดแสนเก้าแสนขึ้น ถ้าคูณคร่าวๆ ก็จะหายไปประมาณ 
    12 ล้านบาทค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

นายถวิล  ช่วยรักษา  อย่าลืมประชาสัมพันธ์นะ ก็ฝากทางกองคลัง และหัวหน้าสํานักปลัด แจ้ง 
   ประธานสภา   ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ท่านสมาชิกอบต.ทุกท่านด้วยนะ 
    ครับ ช่วยกันประชาสัมพันธ์ด้วย ให้ทําบัญชีใหม่ด้วยนะครับ แล้วนํามาแจ้งต่อ 
    เจ้าหน้าที่ของ อบต. จะได้ง่ายต่อการรับเงิน ก็คงจะไม่มีปัญหาแล้ว เพราะโอน
    เข้าบัญชีไปแล้วนะครับ เข้าใจแล้วนะครับ เรื่องการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผ่านนะ
    ครับ 
 

    4.1 ขอเสนอญัตติ เรื่อง การจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –  
    2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 

นายถวิล  ช่วยรักษา  ต่อไปก็ขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติเลยนะครับ 
   ประธานสภา 
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นายพนม  บุญชาญ  เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิก  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ขอ 
   นายก อบต.   อนุญาตอ่านนะครับ เรื่อง  ขอเสนอญัตติ เรียนประธานสภาองค์การบริหาร
    ส่วนตําบลโพนงาม ด้วยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล    
      โพนงามได้จัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เป็นที่เสร็จ
    เรียบร้อยแล้ว ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 17 (4) กําหนดให้
             ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข ครั้งที่  
    1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม 
    เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศ
    ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไปนะครับ หลักการ  เพ่ือเป็นการถือปฏิบัติตาม
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561) เพ่ือประโยชน์
    ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
    แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ เหตุผล ดังนั้นอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวง 
    มหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
    พ.ศ. 2561 หมวด 3 ข้อ 22 (3) วรรค 2 ความว่า “สําหรับองค์การบริหาร
    ส่วนตําบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาต่อสภาองค์การบริหารส่วน
    ตําบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและ
    ประกาศใช้ต่อไป” จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
    รายละเอียดตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจําปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2563 ได้ส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุกท่านแล้ว 
    ขอบคุณครับ 
 

นายถวิล  ช่วยรักษา  ทุกท่านเห็นเอกสารแล้ว ก็ให้ท่านตรวจดูเอกสารนะครับ ตรงไหนไม่เข้าใจก็ให้      
    ประธานสภา   สอบถามนะครับ 
 

นายส่วน  เขียนจันทา  ขออนุญาตท่านประธานครับ ตามเอกสารที่ส่งมา ของหมู่ 3 มีโครงการราง 
    ส.อบต. หมู่ 3   ระบายน้ําแต่ว่าในเอกสารนี้ไม่เห็นมีเลย ได้เอาเข้าให้ไหมครับ ตอนที่คุยกันที่
    ห้องนายก นักวิเคราะห์ก็ได้เอาเอกสารมาตรวจสอบดูแล้วก็ให้ เอกสารไป 
    พอเอกสารตัวนี้ออกมาก็ไม่มีเลย 
 

นายถวิล  ช่วยรักษา  มีไหม ในแผนเดิมมีไหม นักวิเคราะห์ช่วยดูเอกสารของหมู่ 3 หน่อยว่าม ี
    ประธานสภา   โครงการรางระบายน้ําไหมครับ 
 
นางศิริขวัญ  ใขคํา  ขออนุญาตนะคะ จากรางระบายน้ําหมู่ 3 บ้านดงเสียวใช่ไหมค่ะ ที่ได้นําเรียนก็ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ  คือเส้นจากตลาดสดประจําหมู่บ้านถึงบ้านนางละคร   ยะคําศรี ยาว 1,2oo 
    เมตร จะมีอยู่ในปี 2563 แล้ว ถ้าอยู่ในปี 2563 แล้วก็คือเราจะไม่ได้ลงเล่มที่
    มีการแก้ไขเล่มที่แจกเมื่อเช้านี้นะคะ 
 

นายถวิล  ช่วยรักษา  ถูกไหมท่านส่วน เส้นที่นักวิเคราะห์ได้ชี้แจงไป ถ้ามันอยู่ในปี 2563 แล้ว เรา 
   ประธานสภา   ไม่ต้องแก้ไข ถ้าของเดิมอยู่ในปี 2562 เราก็ต้องแก้ไขให้มันอยู่ในปี 2563 
    นะครับ เข้าใจนะครับท่านส่วน เพ่ือความรวดเร็วเราเริ่มจากหน้าแรกเลยนะ
    ครับ  
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    โครงการที่ 1 โครงการขุดลอก คลองส่งน้ํา/แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร 
1.1 ขุดลอกสายหนองหมากแซว หมูที่ 5 บ้านดงสาร กว้าง 15 เมตร 

ยาว 3 กิโลเมตร ลึก 3 เมตร (จากปี 2562 ไปปี 2563) 
งบประมาณ 6,800,000 บาท 

1.2 ขุดลอกประปาหมู่บ้านวัดไตรภูมิ หมู่ที่ 2 บ้านโพนงาม กว้าง 50 
เมตร ยาว 50 ลึก 3 เมตร (จากปี 2562 ไปปี 2563) 
งบประมาณ 300,000 บาท  

 

นายวินิจ  ก้อนแพง  ขออนุญาตท่านประธานครับ ตัวนี้ผมขออนุญาตแก้ไขเป็นขุดลอกหนองอีเลิง 
ผู้อํานวยการกองช่าง  เพ่ือทําแหล่งน้ําประปาอีกครั้งหนึ่ง ก็ขออนุญาตแก้ไขตรงนี้ให้ถูกนะครับ คือ
    ส่วนไหนที่เขาใช้คําพูดเขียนไม่ถูกก็ขออนุญาตอยากให้แก้ไขเลยนะครับ 
 

นายถวิล  ช่วยรักษา  ก็แจ้งไปท่ีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์เลย และประสานกัน สมาชิกในหมู่ที่มีปัญหาก็ 
   ประธานสภา   เพ่ิม แก้ไขได้บ้าง ตัวหนังสือนะครับ 
 

นายบุญส่ง  แก่นท้าว  ขออนุญาตครับ ผมขอเสนอในที่ประชุมเกี่ยวกับข้อความในโครงการ เป็นตัว 
  หัวหน้าสํานักปลัด  ไหนที่ถูกผมอยากให้แก้ไขเลยทั้งความกว้างความยาวหรืออะไร ก็อยากให้
    พิจารณาแก้ไขให้สร็จไปเลย มันจะไม่มีปัญหาทีหลังนะครับ ก็คืออย่างเช่น 5 
    เมตร 3 เมตร 4 เมตร ยาว 150 เมตร อะไรแบบนี้ ก็อยากให้แก้ไขตรงนี้ให้
    เรียบร้อยไปเลยนะครับ ขอบคุณครับ 
 

นายถวิล  ช่วยรักษา  อย่างที่หัวหน้าสํานักปลัดได้ชี้แจงไป อย่างสมมติกว้าง 2 ถ้าอ่านไปแล้วมันตก 
    ประธานสภา   หรือถ้าไม่ต้องการ อย่างกว้าง 50 เมตร ยาว 50 เมตร  ลึก 3 เมตร ถ้าท่านไม่
    ต้องการท่านก็ยกมือเลยครับ ลุกขึ้นแล้วก็ชี้แจงเลยครับ อย่างประปาหมู่ที่ 2 
    กว้าง 50 เมตร  ยาว 50 ลึก 3 เมตร มันเล็กนิดเดียว ท่านก็ชี้แจงไปเลยนะ
    ครับ หน้าแลง หรือหน้าอะไรน้ําไม่เพียงพอ ก็ขอกว้างขึ้นอีก ยาวขึ้นอีก ท่านก็
    พูดไปได้ อันนี้ผมอ่านให้ฟังแล้วท่านเงียบ ก็แสดงว่าท่านยอมรับ แต่ละหมู่ถ้า
    ผมอ่านแล้ว ชี้แจงไปแล้ว ถ้าประเด็นไหนที่มันไม่ตรงท่านก็ยกมือเพ่ือที่จะ
    อธิบายได้นะครับ  ไม่ใช่ว่าอ่านแล้วก็เงียบนะครับ อย่างผอ.กองช่าง กับหัวหน้า
    สํานักปลัดชี้แจงไปแล้ว ท่านจะแก้ไขตรงนี้ก็แก้ไขไปเลย ไม่ใช่ตอนที่มีโครงการ
    มาแล้วนะครับ เชิญเจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์ก่อนครับ 
 

นางศิริขวัญ  ใขคํา  ขออนุญาตนะคะ  ขอนําเรียนชี้แจ้งเพ่ือความเข้าใจนะคะ  ในวันนี้คือการ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ  พิจารณาแก้ไข การแก้ไขก็คือเป็นอํานาจของนายกแก้ไขช่องปีนะคะ แต่ถ้าว่า
    วันนี้ที่ท่านหัวหน้าสํานักปลัดนําเรียนชี้แจง แต่ถ้าเรามีความรู้ว่าแก้ไขระยะยาว 
    ความกว้าง ความยาว เราต้องเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงทันทีเลยนะคะ 
    เพราะว่ามันจะทําให้วัตถุประสงค์ เนื้อหา คุณลักษณะของโครงการเปลี่ยน
    แปลงไปจะเข้าในเนื้อหาของการเปลี่ยนแปลงแผนก็คือต้องนําขั้นตอนเริ่มจาก
    การประชาคมในระดับหมู่บ้านเข้าสู่ประชาคมในระดับตําบล ผ่านสื่อคณะ
    กรรมการสนับสนุนและคณะกรรมการพัฒนาแล้วเข้าสู่สภาเห็นชอบนะคะ คือ
    ตรงนี้ต้องผ่านกระบวนการและขั้นตอนตามระเบียบ แต่การแก้ไขในเล่มวันนี้
    เป็นการแก้ไขช่องปีงบประมาณจากปี 2562 มาเป็นปี 2563 อาศัยอํานาจ
    ของผู้บริหาร ข้อ 22 นะคะ ขอนําเรียนชี้แจงต่อที่สภาเพ่ือทราบนะคะ 
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นายถวิล  ช่วยรักษา  เราก็แก้ไขไม่ได้นะครับ มีท่านใดสงสัยไหมครับ เชิญท่านทองสอนครับ 
    ประธานสภา 
 

นายทองสอน  อุ่นแก้ว  ขออนุญาตท่านประธาน ผมอยากคอมเมนต์ท่านโนระชัยนิดหนึ่งนะครับ เพ่ือ 
   ส.อบต. หมู่ 10  แก้ไขในงบส่วนของท่านคิดว่าท่านรู้ใช่ไหมครับ ผมก็ทราบมาทั้งผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง
    ลูกบ้าน และสมาชิกอบต. ถ้ารู้ว่าเดือดร้อนน้ําประปาของหมู่บ้าน ชาวบ้าน
    เดือนร้อน ท่านน่าจะเพ่ิมเติมเข้าไปว่า ผมอยากให้ท่านทําทั้งหมดถ้าทําประปา 
    นี้ในเมื่อท่านนายกท่านเสนอมา ท่านจะขอใช้เงินสะสม ถ้าจะขุดลอกนี้คงไม่ทํา
    แล้วล่ะ ท่านต้องทําให้มันหมดเลยตรงนั้น ทําทีละน้อยๆ ครั้งก่อนก็ทําพอนิด
    เดียว สระที่นายังใหญ่กว่าที่ประปา หนองอีเลิง ผมอยากให้ท่านทําให้มันสุดไป
    เลยที่มันเหลืออยู่ตรงนั้นนะครับ แล้วเสนออีกครั้งหนึ่งแล้วท่านเถวียนก็ไม่เอา 
    เพราะตอนนั้น ในเมื่อน้ําไม่แห้ง ผมว่าท่านน่าจะเปลี่ยนแปลงตัวนี้  50x50  
    มันเล็กนิดเดียว ผมไม่คัดค้านเลยนะครับ เพราะว่าชาวบ้านเข้าไปก็โดนด่านะ
    ครับ ด่าเรานี่แหละ ผมสนับสนุนนะครับ ถ้าพวกท่านจะทําตรงนี้ ท่านจะเอากี่
    ล้าน ท่านก็เอาเข้าแผนได้เลย ขอบคุณครับ 
 

นางเถวียน  ไชยโสดา  ขออนุญาตท่านประธานค่ะ ทีท่่านทองสอน ดิฉันไม่เคยคิดจะคัดค้านโครงการ 
   ส.อบต. หมู่ 11  ขุดลอกแหล่งน้ําประปานี้เลยสักทีค่ะ 
 

นายถวิล  ช่วยรักษา  ก็ให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์เข้าไปชี้แจงว่าการเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มต้นผ่านโครงการ    
ประธานสภา   ผ่านกระบวนการอะไรบ้าง เราจะไปเปลี่ยนแปลงตัวนี้ก็ไม่ได้นะครับ อย่างที่เรา
    เคยไปเจอมา แผนมาแล้ว มาเปลี่ยนแปลงทีหลังก็ยังไม่ผ่าน ก็เหมือนกันนั่น
    แหละ คราวต่อไปนะ ท่านโนระชัยท่านอาจจะเป็นประชุมเดือนหน้าก็ได้ 
    เริ่มต้นใหม่ก็ได้ ท่านกเ็ปลี่ยนแปลงทีหลังโครงการก็จะทําทีหลังก็จะไม่ทํา แต่ก็
    คงไม่มีปัญหาหรอกนะครับท่านโนระชัย เพราะถ้ามีงบภัยแล้งก็สามารถทําได้ 
    ตกลงจ้างได้เป็น 2 ล้านไปแล้ว ผ่านนะครับ 1.2  
 

จ.ส.ต.มานพ  สมบูรณ์พร้อม ขออนุญาตชี้แจงข้อกฎหมายก่อนนะครับ คํานิยามของคําว่า แก้ไข มันหมาย 
      เลขานุการสภาฯ  ความว่าอะไร บางคนก็ยังไม่เข้าใจ และทีนี้โครงการมันก็จะมีอยู่สองโครงการ 
    มีระยะสั้นและระยะยาว คําว่าแก้ไขในคํานิยามแปลว่าอะไร ผมจะยังไม่พูดไม่
    อธิบาย จะให้ทางนักวิเคราะห์ได้ชี้แจงและอธิบาย ในการอ่านกฎหมายผมต้อง
    อ่านคํานิยามก่อน คําว่าพนักงานส่วนตําบล หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ คือ
    อะไร ถ้าเกิดดูในแผนและต้องไปดูคํานิยาม ทีนีค้ํานิยาม การแก้ไข การเพ่ิมเติม
    และการเปลี่ยนแปลง ในกระบวนการเพ่ิมเติมและการเปลี่ยน แปลงแผนมันจะ
    เป็นกระบวนการขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง โดยท่านนายกให้ความเห็นชอบ
    และเสนอให้สภาทราบและประกาศใช้ อันนี้คือกระบวนการที่หนึ่ง  
    กระบวนการที่สองคือการประชาคม แล้วก็ส่งเข้ามาให้คณะกรรมการสนับสนุน
    การจัดทําแผนคือตัวผมเองที่เป็นประธาน จากนั้นก็เข้ากรรมการชุดใหญ่คือ
    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อคณะกรรมท้องถิ่นให้ความเห็นชอบแล้วต้อง
    ส่งให้สภาเห็นชอบแล้วก็ประกาศใช้ มันก็คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงและ
    แก้ไข ที่นักวิเคราะห์ได้นําเรียนชี้แจงไปแล้ว แต่ทีนี้ในกระบวนการแก้ไข เป็น
    การแก้ไข ซึ่งข้อมูลมันจะมีอยู่แล้ว ยกตัวอย่างเช่น ปี พ.ศ. 2563 แตข่้อมูล  
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    กว้างคูณยาวคูณหนาอะไรต่างๆ มันยกขึ้นมา ยกแค่เปลี่ยนพ.ศ. แต่ถ้าจะ
    เปลี่ยนความกว้างความยาวความหนาวมันจะต้องเข้าสู่กระบวนการใด  
    กระบวนการหนึ่ง เปลี่ยนแปลงการแก้ไข มันต้องลงไปในการประชาคมของ
    ประชาชน อันนี้ทุกคนต้องจะเข้าใจนะครับ ฉะนั้นแผนที่อยู่ในปี 2563 มันมี
    อยู่แล้ว อย่างท่านส่วนนี้ มันมีอยู่แล้วนะครับ เวลาทํางานเราต้องมีการวางแผน
    แล้วเราก็จะได้ทํางานง่ายขึ้นนะครับ อันนี้นําเรียนชี้แจงว่า การแก้ไข การ
    เพ่ิมเติม และการเปลี่ยนแปลง นักวิเคราะห์ถ้ามีอะไรจะชี้แจงชี้แจงได้เลย    
    นะครับ ถ้าไม่มีท่านประธานจะได้ดําเนินการตามระเบียบ 
 

นายถวิล  ช่วยรักษา  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์มีรายการที่จะชี้แจงเพิ่มเติมไหมครับ จะได้แจ้งว่าตัวไหนได้ 
    ประธานสภา   บ้างตัวไหนไม่ได้บ้าง เชิญครับ 
 

นางศิริขวัญ  ใขคํา  ก็จะนําเรียนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้อง 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ  ถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 4 วรรค 18 และหมวด 4 ข้อ 11 การแก้ไขแผนพัฒนา
    เป็นอํานาจของผู้บริหาร และหมวด 4 การแก้ไข ข้อ 22 การแก้ไขแผนพัฒนา
    เป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น (การแก้ไข คือ ต้องไม่ทําให้วัตถุประสงค์และ
    สาระสําคัญเปลี่ยนแปลงไป) อันนี้ก็คือการแก้ไขที่เราจะพิจารณากันวันนี้นะคะ 
    แล้วตามระเบียบอีกข้อหนึ่งนะคะ คือ การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง ข้อ 22/1 
    เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาให้เป็นอํานาจของ
    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ส่งร่าง
    แผนพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาตามมาตรา 
    46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
    ในข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนที่เกี่ยวกับโครงการ
    พระราชดําริ งานราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย  กระทรวงมหาด
    ไทย ให้เป็นอํานาจของผู้บริหาร สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ส่งร่าง
    แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบล
    พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
    ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ 
 

นายถวิล  ช่วยรักษา  มีท่านใดสงสัยไหมครับ เกี่ยวกับคํานิยามครับ เชิญท่านอัษฎาวุฒิ 
    ประธานสภา 
 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี  ขออนุญาตท่านประธานครับ คือจริงๆ ก็เห็นด้วยกับท่านปลัดนะครับ และตาม 
     ส.อบต. หมู่ 10  ระเบียบก็เป็นอํานาจของนายก ท่านต้องสแกนด้วยนะครับ ในปี 2562 ว่ามี
    โครงการไหนบ้างที่ยังตกหล่น ที่ท่านยังไม่ได้ทําและยังไม่ได้ดําเนินการท่านจะ
    เลือกเฉพาะบางโครงการเข้ามา แล้วโครงการที่เหลือละครับเอาไว้ไหน อย่างนี้
    นะครับ ก็เป็นอํานาจของท่าน สแกนด้วนะครับ และท่านก็นําเสนอสภานะครับ 
    ถ้าท่านต้องยกต้องยกมาทําทั้งหมดให้เสร็จทีเดียวนะครับ ขอบคุณครับ 
 

นายถวิล  ช่วยรักษา  มีท่านอื่นสงสัยไหมครับ เชิญครับ 
    ประธานสภา 
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นางศิริขวัญ  ใขคํา  ขออนุญาตเพิ่มเติมจากท่านอัษฎาวุฒินะคะ  ที่ว่าให้นําโครงการในปี 2562  
นักวิเคราะห์นโยบายฯ  ใช่ไหมค่ะ คือตอนนี้เราดําเนินการในปีงบประมาณ 2563 แล้วบอกว่าให้
    ดําเนินการในปี 2562 ให้นําขึ้นมาในปี 2563 ทั้งหมด พิจารณาโครงการ
    นะคะ ตัวนี้ก็คือ ขอนําเรียนว่าในกรณีที่เราจะดําเนินแก้ไขโครงการจาก ปี 
    2562 มาปี 2563 เราต้องพิจารณาว่างบประมาณเรามีการดําเนินงานไหม 
    ไม่ใช่ว่าเราจะเอามาทั้งหมดโครงการได้นะคะ เราจะดูจากสถานะการคลัง
    การงบประมาณด้วยนะคะ 
 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี  ในลักษณะโครงการที่ตกหล่นไปละครับ สมมติปี 2562 ตั้งขึ้นมาในปี 2563  
     ส.อบต. หมู่ 10  แล้วยกไปปี 2564 ยังนี้นะครับ 
 

นางศิริขวัญ  ใขคํา  ขอนําเรียนชี้แจงอีกเพ่ิมเติมนะคะ ในห้วงแต่ละปีของเรานะคะ เราจะมีการ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ  ออกประชาคมในระดับหมู่บ้าน ถ้าจําไม่ผิดก็จะออกประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 
    มีนาคม ของทุกปีอยู่แล้ว ในตัวนั้นเราจะออกประชาคมของแต่ละหมู่บ้านอยู่
    แล้ว คือเหมือนท่านอัษฎาวุฒิว่าโครงการที่มันตกใช่ไหมค่ะ เราก็จะไปร่วม
    ประชาคมแล้วพิจารณายกโครงการตัวนั้นว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม
    เข้ามาในปีไหนที่มันตกไปในปี 2561 หรือปี 2562 ที่มันล่วงเลยมาแล้ว คือ
    ในรอบแต่ละปีเราก็จะออกประชาคมร่วมกันอยู่แล้วนะคะ 
 

จ.ส.ต.มานพ  สมบูรณ์พร้อม ขออนุญาตครับ คือในแต่ละปีเราจะมีการปรับปรุงแผน เดี๋ยวนี้เขาไม่ให้ใช้คําว่า 
      เลขานุการสภาฯ  แผนพัฒนาสี่ปี เขาเรียกว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วทีนี้ในแต่ละปีเขามีระเบียบ
    ข้อกฎหมายให้ปรับปรุงแผนอยู่แล้ว สมมติปีนี้ยอดเงินไม่พอ เราก็ยกไปในปี
    ถัดไป แต่มันก็จะมีห้วงเวลาในการปรับปรุงแก้ไข หรือเพ่ิมเติมแผนด้วยครับ 
 

นายถวิล  ช่วยรักษา  มีท่านใดสงสัยอะไรอีกไหมครับ 
    ประธานสภา    
 

จ.ส.ต.มานพ  สมบูรณ์พร้อม ขอเสริมอีกนิดหนึ่งนะครับ ส่วนในเนื้อหาแบบ ผ.02 นะครับ เอกสารที่ทุกท่าน 
      เลขานุการสภาฯ  ถืออยู่ตอนนี้นะครับ ถ้าตัวไหนมันเป็นรายละเอียดเล็กน้อย มีการแก้ไขอย่ าง
    เมื่อกี้นะครับ เขียนผิดว่าขุดลอกประปาก็แก้ไข ข้อแก้ไขมันเล็กน้อย ก็ไม่มี
    ปัญหาอะไร นอกจากท่านจะแก้ว่า ข้อ 1.1 จาก 5 เมตร เป็น 6 เมตร อย่างนี้
    ไม่ได้นะครับ เพราะว่ามันทําให้ปริมาณหรือคุณภาพอะไรต่างๆ ถ้าจะว่าแก้ไข
    ได้ก็ได้ แต่ต้องลงไปสู่กระบวนการประชาคมอีกรอบหนึ่งครับ 
 

นายถวิล  ช่วยรักษา  มีท่านใดทีย่ังไม่เข้าใจครับ ก็อย่างที่ท่านเลขาสภาฯ กับนักวิเคราะห์ได้ชี้แจง 
    ประธานสภา   การแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปเมื่อกี้นะครับ ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางสมาชิกนะครับ 
    ว่าท่านจะเห็นชอบหรือไม่ ก็ถามดูก่อน 
 

นายลอน  อุดทุม   ขออนุญาตครับท่านประธาน ตัวนี้ผมเข้าใจว่าแผนในปี 2562 ที่เราว่ากันไว้ว่า    
 ส.อบต. หมู่ 7   จะได้รับเงินผ่านสภาก็มาอยู่ในปี 2562 นะครับ ทีนี้มันเหลือคืออย่างหมู่บ้าน
    ของผมนะครับ บางโครงการมันตกไปแล้วนะครับในปี 2562 ทีนี้จะย้ายมาไว้
    ในปี 2563 นะครับ 
 

นายถวิล  ช่วยรักษา  อย่างที่ท่านพูด 2 โครงการนี้ ที่อยู่ในปี 2562 มันสําคัญใช่ไหมครับ แล้วใน     
    ประธานสภา   งบประมาณปี 2563 มันไม่มีโครงการเลยหรอครับ 
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นายลอน  อุดทุม   ปี 2563 มีอยู่ครับ ก็ได้ไปแล้วครับ แตถ่้าในปี 2562 มีอยู่ในข้อบัญญัติแล้ว 
 ส.อบต. หมู่ 7   มันก็มีความจําเป็นอยู่ ถ้ามีงบประมาณอยู่หรืออะไรมาพัฒนามันก็จะนํามาใช้
    ได้ไม่ใช่หรอครับ 
 

จ.ส.ต.มานพ  สมบูรณ์พร้อม ท่านก็ยกข้ึนมาทั้งรุ่นเลย แล้วก็เปลี่ยนแค่ปี พ.ศ.  
     เลขานุการสภาฯ 
 

นายถวิล  ช่วยรักษา  เข้าใจนะ ผมถามท่านไปว่าโครงการปี 2562 มันตกไม่ได้ มันสําคัญมากใช่ไหม    
    ประธานสภา   สําคัญกว่าปี 2563 งั้นหรือครับ ที่ถามนี้คือมันตกไปแล้ว เวลานักวิเคราะห์เขา
    ออกไปประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ท่านก็สามารถปรับปรุงขึ้นมาได้ 
    และที่ถามหมู่ 7 นี้ มีอะไร อย่างคอนกรีตหน้าบ้านนายสมศรีถึงทางออกบ้าน
    ดงเสียว และเส้นบ้านนายถัน ถึงบ้านนายสุริยัน ก็สําคัญใช่ไหม ถึงตกไม่ได้เลย 
    ไดย้กข้ึนมาทํา แล้วปี 2563 มีอะไรบ้าง คอนกรีตได้ทําไหม 
 

นายลอน  อุดทุม   ไม่มีครับ มีแต่ร่องระบายน้ํา 
 ส.อบต. หมู่ 7 
 

นายถวิล  ช่วยรักษา  ก็เลยอยากถามท่าน  และให้ท่านได้ชี้แจงกับสมาชิกว่า หมู่ 7 ในปี 2562  
    ประธานสภา   มันสําคัญนะ คอนกรีตนี้ลงไปแล้วในปี 2562 ผมขอย้ายมาอยู่ในปี 2563 
    เพ่ือไปก่อสร้างทางเส้นบ้านนายสมศรี ซึ่งหน้าฝนหน้าอะไรมันมีปัญหายังไง ก็
    อภิปรายไป แล้วทีนี้มันสําคัญก็ไม่รู้กี่โครงการถ้าจะถามก็คงจะใช้เวลานาน 
    เข้าใจตามนี้นะครับ ไม่ใช่ว่ามีในแผนแล้วอยากยกขึ้นมาหมดมันก็ไม่ได้นะครับ 
    ก็อยากจะถามประเด็นความสําคัญก่อนที่จะพิจารณาในปี 2562 นะครับ 
    ต่อไปเป็นงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานนะครับ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
1.1  เส้นปู่ตาข้าง อบต.โพนงาม กว้าง 5 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 
0.15 เมตร (จากปี 2562 ไปปี 2563) งบประมาณ 520,000 บาท 
 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
1.1 เส้นสามแยกต้นยางใหญ่ถึงสามแยกบ้านนายอนุวัฒน์ กว้าง 5 เมตร 

ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร (จากปี 2562 ไปปี 2563) 
งบประมาณ 1,140,000 บาท 

 

นายส่วน  เขียนจันทา  ขออนุญาตท่านประธานเรียนชี้แจง งบประมาณท่ีตั้งไว้ของตัวนี้ 1,140,000  
    ส.อบต. หมู่ 3   บาท ทํามาแล้วก็ไม่เสร็จ คงจะเหลือประมาณ 300,000 บาท ในการแก้ไข 
    ตัวนี้ก็จะได้แก้ไขเยอะ แก้ตัวเลขความกว้างเยอะ แต่ครั้งก่อนจะทําเส้นนี้นํามา
    แก้ไขแล้ว 5 เมตร ก็ยัง 5 เมตร อยู่เหมือนเดิม ทํามาแล้ว 4 เมตร ก็ยังไม่ได้
    แก้ไข ก็ยังเป็น 5 เมตรอยู่เหมือนเดิม เพราะว่า 5 เมตร มันทําไม่ได้ มันเข้าไป
    อยู่ในรั้วเขา เปลี่ยนเป็น 4 เมตรก็เปลี่ยนมาแล้ว พอมาอีกครั้งนี้ก็ยังเป็น 5 
    เมตรอยู่เหมือนเดิม ไม่รู้ว่าแก้ไขหรือไม่ได้แก้ไข ถ้าแก้ไขแล้วมันก็ต้องเป็น 4 
    เมตร ตรวจสอบดู เพราะว่าผมทํามา 4 เมตรแค่นั้น 
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นายถวิล  ช่วยรักษา  ไม่ได้ครับ จะ 5 เมตร หรือ 4 เมตรก็ไม่ได้ เพราะว่าเราเคยพิจารณามาแล้ว จะ 
    ประธานสภา   มาเปลี่ยนตัวเลข  หรือมาแก้ไขก็ไม่ได้แล้ว  ทุกคนก็ได้ยินนะครับ  ว่าเป็น
    ตัวหนังสือเล็กๆ น้อยๆ ได้ แต่เปลี่ยนตัวเลขไม่ได้ ท่านก็ต้องไปทําประชาคม
    ขึ้นมาใหม่ 
 

นายพนม  บุญชาญ  ขออนุญาตท่านประธาน ขอเรียนถามท่านส่วน ความเป็นจริงแล้วก็คือเอกสาร   
   นายก อบต.   ที่ท่านได้ส่งเข้ามาเป็น 4 เมตรใช่ไหมครับ เราสงสัยว่าเจ้าหน้าที่คงจะพิมพ์ผิด 
    ฉะนั้นเราต้องไปเอาเอกสารที่ประชามตัวนั้นมาเทียบกันอีกทีหนึ่งครับ 
 

นายถวิล  ช่วยรักษา  ท่านส่วน ท่านสรุปง่ายๆ คือก็เอาเข้าแผน พอจะทําโครงการจริงๆ ท่านก็ไปดู  
    ประธารสภา   เอกสารประชาคมมา คือตอนนี้ไม่รู้ว่าจะได้ทําหรือไม่ได้ทํา ผ่านก่อนนะครับ 
 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
1.1 เส้นหน้าบ้านนายประยงค์ถึงหน้าบ้านนางอรทัย กว้าง 5 เมตร ยาว 

500 เมตร หนา 0.15 เมตร (จากปี 2562 ไปปี 2563) 
งบประมาณ 1,250,000 บาท 

    ถามท่านรองสมถวิล ขอแจ้งนิดหนึ่งนะครับ จะเปลี่ยนแปลงไหมเวลาเขาทํา 
 

นายสมถวิล   อินธิราช  ขออนุญาตท่านประธานครับ ส่วนตัวผมนะครับ ไม่เก่ียวกับคนอืน่นะครับ จะไม่ 
 รองประธานสภา  ใช้ความรู้สึกพูดนะครับ ผมเชื่อว่าอย่างนี้นะครับ เรื่องแผน คําว่าแผนพัฒนา
    ท้องถิ่นของเรา ความกว้างตามจริงแล้วไม่ชัดเจนเท่าไหร่จะกว้างเท่าไหร่ แต่ผม
    เชื่อว่าตอนที่มีงบประมาณลงมือทําแล้ว ช่างออกสํารวจ ปร.4 ปร.5 ผมเชื่อว่า
    ช่างก็คงทําตามหน้างาน ถ้าสมมติอย่างกรณีบ้านผม ก็เหมือนกับหมู่ 3 ดงเสียว 
    ตามจริงถนนเส้นนี้กว้างไปถึงหน้าโรงเรียน ถ้าทําเกิน 5 เมตร ผมคิดว่าเรา
    น่าจะ ความคิดของผมนะครับ แต่เมื่อเราทําไม่เกินในแผน ถ้าในเมื่อเราทําเกิน
    นี่แหละ 100 เปอร์เซ็นนะครับผิด อันนี้ผมถามท้องถิ่นจังหวัดแล้ว อาทิตย์ที่
    แล้วมาในเรื่องนี้ ฉะนั้นผมเลยอยากนํามาเรียนที่ประชุมว่า ในเรื่องแผน ไม่ต้อง
    ไปว่าอย่างนั้นอย่างนี้ จะทําจริงๆ คณะกรรมการตรวจสอบมีนะครับ ช่างจะทํา
    โดยพลการไม่ได้ ถนนเส้นทางนี้ยาวเท่าไหร่ มีกี่ตารางเมตร เขาคูณออกมาได้
    นะครับ เพราะว่าการทํามันก็จะมีคณะกรรมการตรวจสอบนะครับ เป็นผู้ตรวจ
    รับหรือรับจ้างอะไรนะครับ เพราะฉะนั้นกรณีนี้มีเหมือนกันทุกหมู่บ้านนะครับ 
    ต้องนําเรียนอย่างนี้ แล้วถ้าเราไปยึดบอกว่า  กว้าง 5 เมตร แล้วทําจริงๆ ทํา 3 
    เมตร ถ้าเรายึดตามนั้นจริงๆ นะครับ แล้วทําไมเราไม่ยึดงบประมาณตัวสุดท้าย
    จะซ่อมอะไร  วงเงินมันเป็นไปไม่ได้  ขนาดของ อบจ. ยังเหมือนของเราเลย  
    นะครับ แต่จะทําจริงๆ เขาก็มีช่างมาวัดหรือมาอะไรก่อนนะครับ อย่าทําเกิน
    เหตุ ผมจะเข้าใจอย่างนั้นมาตั้งนานแล้วในเรื่องนี้ ถ้าไม่เชื่อนะครับ ลองโทรไป
    ถามท้องถิ่นจังหวัด เดี๋ยวผมจะเอาเบอร์ให้ โทรคุยได้เลย และจะเอาข้อมูลที่
    ชัดเจนก็ไม่รู้เจ้าหน้าที่แผนจะมีคําอธิบายยังไงให้สมาชิกทราบ จึงจะได้ไม่
    เคลือบแคลงในเรื่องนี้นะครับ ก็ขอนําเรียนเพียงแค่นี้นะครับ ขอบคุณครับ 
 

นายถวิล  ช่วยรักษา  ที่จริงแล้วท่านก็รู้อยู่เราจะประชุมกันเรื่องนี้ น่าจะเชิญเขามาร่วมประชุม ขอ 
   ประธานสภา   ถามกลับไปยังนักวิเคราะห์นะครับ ว่าถ้าแผนมันไม่สําคัญ ตัวเลขหรือตัวอักษร
    ไม่สําคัญ เราต้องยึดเอาตามแผน ขนาดจะเปลี่ยนแปลงยังไม่ได้เลยนะครับ 
    ผ่านนะครับ ต่อไปนะครับ 
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นางเถวียน  ไชยโสดา  ขออนุญาตท่านประธานค่ะ ขอสอบถามนะค่ะว่าแต่ละโครงการนี้ ท่านได้ยึด 
   ส.อบต. หมู่ 11  ตามแผนไหมค่ะ หรือว่าท่านทํานอกจากนี้ สอบถามช่างค่ะ 
 
นายวินิจ  ก้อนแพง  ขออนุญาตครับ กรณีนี้ท่ีทํางานกัน เรายึดตามแผน ตามชื่อโครงการที่มีอยู่ใน 
ผู้อํานวยการกองช่าง  แผน แต่ตัวเลข วันนั้นที่คุยกัน เรื่องคอนกรีตบ้านดงสาร ที่ว่าลงเป็น 5 เมตร 
    แล้วทําได้แค่ 3 เมตร ตามสภาพหน้างานมันได้แค่ 3 เมตร มีปัญหากัน ก็เลย
    เลิกประชุมไป แล้วโทรไปหาท้องถิ่นอําเภอ ท้องถิ่นอําเภอก็แนะนํามาว่าทําได้ 
    ว่าแต่อย่าให้เกิน 5 เมตร และโครงการนี้ก็ต้องมีในแผนเท่านั้น เล็กกว่าไม่
    เป็นไร ถ้าทําเกิน 5 เมตรนี้ผิด เขาก็ชี้แนะมาแบบนี้นะครับ ก็มีแค่นี้ครับ 
 

นายสมถวิล  อินธิราช  ขออนุญาตครับ จากที่ท่านเถวียนสอบถามมาเม่ือกี้นะครับ รู้สึกว่าจะพาดพิงถึง 
  รองประธานสภา  ผมอีกแล้วนะครับ ในส่วนของผม ก็อย่างที่ผมนําเรียนไปในเบื้องต้นแล้วนะครับ 
    จริงๆ เรื่องช่างจะทําโครงการแต่ละโครงการนั้น ช่วงที่เราทําข้อบัญญัติ ถ้า
    ข้อบัญญัติเปะเราก็เปะนะครับ ตามโครงการในปีนั้นที่จะทํานะครับ ตาม
    ข้อบัญญัติที่ออกมานั้น อันนี้ก็จะให้เราศึกษาดูเกี่ยวกับเรื่องแผนนะครับ ก็ลอง
    ค้นหาดูในอินเตอร์เน็ตได้นะครับ ผมก็ขอนําเรียนเพียงแค่นี้ครับ 
 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
1.1 เส้นบ้านนายทองแดงถึงบ้านนายคํามา  แก่นท้าว กว้าง 5 เมตร  ยาว 

500 เมตร หนา 0.15 เมตร (จากปี 2562 ไปปี 2563) 
งบประมาณ 1,250,000 บาท 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
5.1 เส้นหน้าบ้านนายสมศรีถึงทางออกบ้านดงเสียว กว้าง 5 เมตร ยาว 

150 เมตร หนา 0.15 เมตร (จากปี 2562 ไปปี 2563) 
งบประมาณ 375,000 บาท 

5.2 เส้นบ้านนายถัน  เข็มจักรถึงบ้านนายสุริยัน  บุญชาญ  กว้าง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร (จากปี 2562 ไปปี 2563) 
งบประมาณ 1,250,000 บาท 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
6.1 เส้นสามแยกทางหลวงชนบท สน 4070 ถึงหลังโรงเรียนชุมชนบ้าน 
 โพนงาม กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร         
 (จากปี 2562 ไปปี 2563) งบประมาณ 1,250,000 บาท 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
7.1 เส้นบ้านนายวิชัยถึงบ้านนางถนอม  ศรีสมัย  กว้าง 4 เมตร  ยาว 

150 เมตร หนา 0.15 บาท (จากปี 2562 ไปปี 2563) 
งบประมาณ 300,000 บาท 

7.2 เส้นข้าง สภ.โพนงาม ถึงทางไปดงหมากทอ กว้าง 4 เมตร ยาว 120 
เมตร หนา 0.15 เมตร (จากปี 2562 ไปปี 2563) งบประมาณ 
240,000 บาท 

7.3 เส้นบ้านนายสําลี ช่วยรักษาถึงบ้านนายนิยม  บุญชาญ กว้าง 3 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร (จากปี 2562 ไปปี 2563) 
งบประมาณ 300,000 บาท 
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7.4 เส้นบ้านนายสมดาถึงบ้านนายทองสา กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (จากปี 2562 ไปปี 2563) งบประมาณ  
300,000 บาท 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
8.1 เส้นบ้านนางนันทา ตรงธิถึงบ้านนางทวี  ขอบไชยแสง กว้าง 4 เมตร 

ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร (จากปี 2562 ไปปี 2563) 
งบประมาณ 400,000 บาท 

8.2 เส้นบ้านนายปฏิพล  ประชุมสุขถึงประปาหมู่บ้าน กว้าง 5 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร (จากปี 2562 ไปปี 2563) 
งบประมาณ  5,000,000 บาท 

9. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ํา/รางระบายน้ําภายในหมู่บ้าน 
9.1 สี่แยกบ้านนายวิรัตน์ถึงบ้านนายไสว  วงค์วันดี ยาว 150 เมตร   

(จากปี 2562 ไปปี 2563) งบประมาณ 240,000 บาท 
9.2 จากบ้านนางจําปาถึงบ้านครูต้อย ยาว 200 เมตร (ทางระบายน้ํา) 

(จากปี 2562 ไปปี 2563) งบประมาณ 450,000 บาท 
10.  โครงการก่อสร้างทางระบายน้ํา/รางระบายน้ําภายในหมู่บ้าน 

10.1 บ้านนายสิทธิศักดิ์ บุญชาญถึงหนองอีเลิงตอนล่าง ยาว 430 เมตร 
 (จากปี 2562 ไปปี 2563) งบประมาณ 860,000 บาท 
10.2 จากบ้านนางโอไตรถึงบ้านนายหนูนา  ศรีสมัย ยาว 145 เมตร 
 (ทางระบายน้ํา) (จากปี 2562 ไปปี 2563) งบประมาณ 322,000 
บาท 

11.  โครงการก่อสร้างทางระบายน้ํา/รางระบายน้ําภายในหมู่บ้าน 
11.1 จากหน้าบ้านนางสมเพศถึงบ้านนายโกสน ยาว 500 เมตร        
 (จากปี 2562 ไปปี 2563) งบประมาณ 520,000 บาท 

12.  โครงการก่อสร้างทางระบายน้ํา/รางระบายน้ําภายในหมู่บ้าน 
12.1 จากบ้านนายสง่าถึงบ้านนางราตรี ยาว 900 เมตร  

(จากปี 2562 ไปปี 2563) งบประมาณ 1,440,000 บาท 
13.  โครงการก่อสร้างทางระบายน้ํา/รางระบายน้ําภายในหมู่บ้าน 

13.1บ้านนายบุญแถว บุญชาญถึงนายวิรัตน์ กุลภา ยาว 120 เมตร 
(จากปี 2562 ไปปี 2563) งบประมาณ  220,000 บาท 

13.2 บ้านนายประมวล  ถึงบ้านนายไพจิตร ยาว 150 เมตร (ทาง 
 ระบายน้ํา) (จากปี 2562 ไปปี 2563) งบประมาณ 270,000 
 บาท 

14.  โครงการก่อสร้างทางระบายน้ํา/รางระบายน้ําภายในหมู่บ้าน 
    14.1 จากบ้านนายสาครถึงบ้านนายเด่น แก่นท้าว ยาว 500 เมตร  (จาก   
 ปี 2562 ไปปี 2563) งบประมาณ 900,000 บาท 

ไปต่อผมขอมติ เรื่องการจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 1 ยกมือครับ 
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มติที่ประชุม   อนุมัต ิ  21 เสียง 
    ไม่อนุติ   - เสียง 
    งดออกเสียง  2 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่อง อ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
 

นายถวิล  ช่วยรักษา  เรื่องอ่ืนๆ ครับ มีใครมีเรื่องอะไรไหมครับ 
    ประธานสภา 
 

นายทองสอน  อุ่นแก้ว  ขออนุญาตครับ ผมอยากจะเรียนถามทางช่างว่าท่านได้ไปสํารวจไหมงบซ่อม 
ส.อบต. หมู่ 10   แซม หรือว่าไม่เสนอมา แล้วท่านก็เอาหินมาโรยเลย ผมว่าถ้าผมเสนอมาท่านก็
    ต้องไปสํารวจก่อนว่าถนนเส้นนี้มันเสียหายเท่าไหร่ ในงบซ่อมแซมนะครับ ผม
    จะได้ส่งเอกสารให้ท่านนะครับ  
 

นายวินิจ  ก้อนแพง  ขออนุญาตครับ มันจะมีเจ้าหน้าที่เราได้ออกไปสํารวจหน้างานอยู่แล้วครับ  
ผู้อํานวยการกองช่าง  ตามที่ท่านส่งมาก็เพ่ือจะได้รับรองว่าถนนเส้นนั้นมันเสียหายแล้วก็ต้องได้ไป
    สํารวจ แล้วมีทีมงานไปสํารวจและรวมรวมข้อมูลมาแล้ว เพียงแต่ให้ท่านทํา
    เอกสารมาประกอบในการทํางานด้วยครับ 
 

 นายถวิล  ช่วยรักษา  ครับ เข้าใจนะครับ อย่างท่านทองสอนว่าต้องออกก็ได้ แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ 
    ประธานสภา   ต้องการเอกสารยืนยัน ว่าถนนเส้นนี้ๆ แค่เอามาแนบด้วย ไม่ใช่แค่พูดปากเปล่า
    นะครับ เราก็ต้องทําให้มันถูกต้องนะครับ มีท่านอื่นอีกไหมครับที่จะเสนอ 
 
นายส่วน  เขียนจันทา  ขออนุญาตครับ ผมอยากถามช่างหรือว่าให้ช่างไปดูประปาที่บ้านดงเสียว  
   ส.อบต. หมู่ 3   เพราะว่าทุกวันนี้ท่อเมนใหญ่ มันเหล็กอะไร เกิดสนิมเกิดอะไรเยอะ ผมก็
    ลําบาก คือผู้ดูแลประปานี้เขาก็ไม่ไหวแล้ว มันนานมากแล้วนะครับ ยังไม่ไป
    สํารวจหรือแก้ไขเลย มันอันตรายนะครับ ก็อยากให้หาทางแก้ไขให้ครับ 
 นายวินิจ  ก้อนแพง  คือเรื่องนี้ผมก็รอคนดูแลแจ้งมาว่ามันเสียหายตรงไหน ก็ต้องแจ้งเข้ามาครับ  
ผู้อํานวยการกองช่าง  แล้วทีนี้เขามาโวยวาย บางครั้งเขาก็ไม่ได้ว่าอะไร เพียงแต่ว่าอยากให้ล้าง แล้ว
    ผมก็รอ ซึ่งอยากให้ทางผู้ดูแลแจ้งเข้ามา หรือให้ท่านทําหนังสือเข้ามาก็ได้ ทาง
    เราจะได้รับรู้ ผมก็เพ่ิงรู้นี้แหละครับ เพราะทางผู้ดูแลเขาก็ไม่แจ้งเข้ามาแล้วผม
    ก็ไม่ได้ออกไปสํารวจนะครับ 
 

นายถวิล  ช่วยรักษา  ครับ ก็ให้แจ้งเข้ามานะครับ ตอนนี้เราก็มีผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปาแล้วนะครับ  
    ประธานสภา   พอประชุมเสร็จแล้ว ก็ขอเบอร์โทรไว้ก็ได้นะครับ เผื่อมีปัญหาเรื่องนี้จะได้โทร
    แจ้ง ส่วนเอกสารเราก็ทํามาทีหลังนะครับ เราก็มีผู้รับผิดชอบแล้ว บางครั้งผอ.
    กองช่างท่านก็งานเยอะ อาจจะรับปากแล้วก็ลืมนะครับ ใครมีเรื่อง อ่ืนๆ อีก
    ไหมครับ  
 

นายประวิทย์  จันทสิทธิ์  ขออนุญาตนะครับ เรื่องกีฬาวัยทํางาน เราจะประชุมวันจันทร์หน้านะครับ 
ผู้อํานวยการกองการศึกษา เวลา 10.00 น. แล้วหนังสือประชุมเราจะแจ้งอีกทีนะครับ ขอบคุณครับ 
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นายถวิล  ช่วยรักษา  มีอีกไหมครับ เรื่องอ่ืน ๆ ครับ ขอฝากท่าน ผอ.กองคลังด้วยนะครับ เรื่องเม็ด  
    ประธานสภา   เงิน เพราะว่าท่านยังไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดเงิน แต่ว่าท่านก็เคยชี้แจงมาแล้ว
    ครั้งหนึ่งเป็นเอกสารประชุมครั้งที่ น่าจะตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วนะครับ ตอน
    นั้นยังไม่สิ้นปีงบประมาณ พอสิ้นปีแล้ว ก็อยากให้ท่านสมาชิกได้รับทราบว่าเงิน
    สะสมของเรามันมีเท่าไหร่ จริงๆ แล้ว ใช้ได้เท่าไหร่ ก็เลยอยากได้เป็นเอกสาร 
    นะครับ 
 

นางสาวอาทิตยา  กิมเตียว จริงๆ เอกสารก็ได้ทําไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ เพราะว่าทราบจากท่านประธานเมื่อ 
  ผู้อํานวยการกองคลัง  วันก่อน จัดทําไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ ก็คือได้เม็ดเงินคร่าวๆ แล้ว แต่จะขอแจ้งด้วย
    วาจาก่อนก็ได้ค่ะ เพราะยังไม่ชัดเจนว่าเราจะคุยเรื่องไหนบ้าง ก็เลยยังไม่ได้
    นําเสนอค่ะ ก็ขอนําเรียนรายงานเงินสะสมนะคะ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562 
    ซึ่งเงินสะสม ประกอบไปด้วย ลูกหนี้ภาษีบํารุงท้องที่ 24,305.59 บาท และ
    เป็นเงินสะสมที่สามารถนําไปใช้ได้ ที่หักภาษีบํารุงท้องที่แล้ว 4,522,815.64 
    บาท รวมเงินสะสมทั้งสิ้น 48,547,121.23 บาท ซึ่งในยอดนี้ต้องไปหักตาม
    ระเบียบว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
    ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
    2561 ข้อ 89 ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ เพ่ือให้เป็นไปตามภายใต้กรอบ
    วินัยการคลัง ก็จะมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเดือนละประมาณ 1,081,300 
    บาท สามเดือนจะรวมยอด 3,244,180 บาท และเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือสํารอง
    จ่ายในกรณีสาธารณภัย และการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ร้อยละสิบของยอดงบประมาณก็คือ 5,110,000 บาท รวมยอดแล้วที่ต้องหัก
    ออกอีก 8,354,000 บาท ซึ่งจะเป็นเงินสะสมหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่
    สามารถนํามาใช้ได้จริง 17,120,033.24 บาท ซึ่งในตัว 17 ล้าน จะนําเรียน
    เพ่ือทราบอีกที ไม่สามารถจ่ายได้ทั้งหมด 17 ล้าน เพราะว่ามันจะติดตรง
    เงื่อนไขการบริหารเงินทางการคลัง เพราะส่วนหนึ่งเงินที่นําฝากเงินสะสมมันจะ
    กระจายสามบัญชี ก็คือ บัญชีกรุงไทย ออมสิน และธ.ก.ส. ซึ่งบัญชีธ.ก.ส. เราใช้
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกและก็ของทางผู้บริหาร รวมทั้งเบี้ยยังชีพ ซึ่งใน
    ปีถัดไปจะไม่ได้มีการจ่าย และกรุงไทยก็จะเป็นการจ่ายเงินเดือนและรายจ่าย
    ต่างๆ ของอบต. ซึ่งธนาคารกรุงไทยเราจะมียอดค่อนข้างสูงและสูงที่สุด และ
    ธนาคารออมสินจะเป็นการบริหารเงินเพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้จากทรัพย์สิน แต่ละ
    ปีจะได้ประมาณหลายแสน ซึ่งมันจะมีตัวหนึ่งก็คือยอด 3,000,000 บาท 
    ของธนาคารออมสินนะคะ ตัวนี้จะเป็นฝากประจํา 14 เดือน ซึ่งยังไม่ได้ครบ
    กําหนด ถ้าเรามีการถอนออกมาก่อน จะติดเงื่อนไข และจะมีตัวฝากประจํา
    สามเดือนหกเดือนทั้งสามบัญชี ซึ่งยอดตัวนี้จะนําเสนอภายหลัง ซึ่งแจ้งยอด 
    17 ล้านนี้คร่าวๆ ก่อน จะจ่ายจริงๆ ไม่ได้ค่ะ  ขอบคุณค่ะ 
 

นายถวิล  ช่วยรักษา  ก็คือการแจ้งเม็ดเงิน ยอดเงินสะสมคร่าวๆ นะครับ มีท่านใดสงสัยอีกไหมครับ  
ประธานสภา ถ้าไม่มีผมขออนุญาตอ่านประกาศปิดประชุมนะครับ ประกาศสภาองค์ กา ร

บริหารส่วนตําบลโพนงาม เรื่อง  ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
โพนงาม สมยัสามัญ ประจําปี ๒๕๖2 สมัยที่ 4 ตามที่สภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลโพนงาม ได้ประกาศเรียกประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ ประจําปี ๒๕๖2  
สมัยที่ 4 กําหนดตั้งแต่วันที่ ๑ –๑๕ ธันวาคม ๒๕๖2 เป็นต้นมา  นั้น 
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บัดนี้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม ได้ดําเนินการมาเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  จึงประกาศปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม สมัยสามัญ ประจําปี ๒๕๖2  สมัยที่ 4 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ   ณ  วันที่  
๑๕  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2 ขอปิดการประชุมครับ  

 

ปิดประชุม     เวลา  12.05 น. 
 
 
จ.ส.ต.      ผู้บันทึกรายงานการประชุม      ลงชื่อ         ผู้รับรอง 
           (มานพ    สมบูรณ์พร้อม)                                               (นายถวิล      ช่วยรักษา) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม 
 

 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  
ครั้งที่  2  ลงวันที่  13  ธันวาคม  พ.ศ. 2562  มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ 
 
 

ลงชื่อ       ลงชื่อ 
            (นางเถวียน   ไชยโสดา)     (นายคําสงกา    ศรีสมัย) 

มาชิก  ส.อบต.  หมู่  11     สมาชิก  ส.อบต.  หมู่  11 
 

 

ลงชื่อ       ลงชื่อ 
           (นางคําพันธ์   มุงธิสาร)     (นางสาวสมพร   ทองเดช) 

          สมาชิก  ส.อบต.  หมู่  12        สมาชิก  ส.อบต.  หมู่  8 
 

 

     ลงชื่อ 
             (นายอุทัย    ศรีสมัย) 
            สมาชิก  ส.อบต.  หมู่  9 
 
 
 
 
    


